



ที่ ลป ๐๐๑๙.๓/ว ๒๕๐๒๓

ศาลากลางจังหวัดลำปาง  
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  
เรียน นายอำเภอเมืองลำปาง และนายอำเภองาว

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๑๙.๓/ว ๑๖๓๗๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ทะเบียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัด ได้แจ้งให้อำเภอดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีข้อสั่งการในการสำรวจผู้มีความพร้อมและมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ ๒ (งบเงินกู้) ในพื้นที่ อำเภอเมืองลำปาง และตำบลนาแกอำเภองาว จังหวัดลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีกรบันทึกข้อมูลระดับตำบล (Community Lab Model for quality of life: CLM) ช้าช้อนกับตำบลเดิมที่เป็นตำบลเป้าหมายในระยะที่ ๑ และมีการรับสมัครและบันทึกข้อมูลจากตำบลในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยของครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการทบทวนและให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในการของบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ระยะที่ ๒ จังหวัดจึงขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขฐานข้อมูล และรายงานผล (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทางกลุ่มไลน์ ลำปาง โคก หนอง นา โมเดล ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการปรับแก้ข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

๑. ครัวเรือนเป้าหมายต้องไม่ซ้ำกับครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. ครัวเรือนเป้าหมายต้องไม่ซ้ำกับครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการฯ ในระยะที่ ๑
๓. ครัวเรือนเป้าหมายต้องไม่ซ้ำกับพื้นที่ตำบลในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔. ครัวเรือนเป้าหมายที่สมัครต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี จินนท์)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทร,โทรสาร ๐ ๕๔๒๖๕๐๕๕

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

